



Prince William County

PUBLIC SCHOOLS

Providing A World-Class Education

Ngày 4 tháng Giêng năm 2016

Thân Gởi các Gia đình:

Vào tháng Mười năm 2015, NEW PSAT (trắc nghiệm mới để sơ khởi đánh giá về khả năng học vấn) được thực hiện cho tất cả học sinh lớp 10 và 11 (và lớp 9 được chọn) trên toàn cả Hệ trường. Việc tham gia vào kinh nghiệm đánh giá này cung cấp cho các học sinh và gia đình của họ với vô số thông tin về sự sẵn sàng cho việc học tập sau trung học. Báo cáo số điểm của học sinh sẽ được truy cập sớm nhất là ngày 7 tháng Giêng năm 2016 theo mẫu mới trên trực tuyến. Bạn có thể truy cập điểm PSAT khi bạn tạo một trương mục truy cập CollegeBoard miễn phí. Bạn có thể thực hiện điều này bằng cách truy cập vào trang mạng www.collegeboard.org và bấm vào "sign up" bên phía trái của trang. Hãy chắc sử dụng đầy đủ tên hợp pháp của bạn khi tạo trương mục truy cập. Nếu bạn có sự khó khăn truy cập Điểm SAT sau khi tạo trương mục truy cập CollegeBoard, hãy vui lòng gặp viên tư vấn trường học của bạn.

CollegeBoard là tổ chức tạo nên PSAT, đang làm việc để tăng tốc độ cho luân phiên kết quả trắc nghiệm của học sinh bằng cách cung cấp thông tin để truy cập trên mạng thay vì phải đợi cho bản in gửi đến vào tháng Giêng và tháng Hai. Tuy nhiên, điều rất quan trọng là phụ huynh phải hiểu rằng bạn không phải bắt buộc tạo trương mục truy cập Collegeboard và bạn có thể tham gia trong việc đợi cho có báo cáo kết quả với bản in được gửi cho học sinh vào tháng Giêng hoặc tháng Hai. Chúng tôi hy vọng rằng bạn và học sinh bạn sử dụng các công cụ có sẵn trong công cụ báo cáo trên trực tuyến cho PSAT để hỗ trợ quá trình kế hoạch cho sau trung học. Một vài tính năng của hệ thống báo cáo trực tuyến mới này bao gồm:

- Detailed Score Analysis (Phân tích Điểm Chi tiết) – các học sinh sẽ nhận thông tin chi tiết về điểm PSAT của họ để bao gồm một phân tích câu hỏi và một giải thích về thế nào điểm của họ liên quan đến các kỹ năng học tập.
- Free SAT preparation from the Khan Academy (chuẩn bị miễn phí cho SAT từ Khan Academy) – Các học sinh cần xem xét các báo cáo điểm của họ, xác định các câu hỏi đã được trả lời sai, và sử dụng các nguồn tài nguyên của Khan Academy để nâng cao hiệu suất trước khi họ lấy kiểm tra SAT.
- National Merit Scholarship Information (thông tin học bổng theo thành tích thuộc toàn quốc) – học sinh sẽ học biết về sự đạt tiêu chuẩn của họ cho chương trình học bổng thuộc toàn quốc có uy tín.
- College Search (Tìm kiếm Trường Đại học) – học sinh sẽ được trực tiếp liên kết với một sự nghiên cứu tìm đại học tùy chỉnh qua chương trình BigFuture được bảo trợ bởi CollegeBoard.
- Scholarship Search (Nghiên cứu Học bổng) – học sinh sẽ được truy cập vào cơ sở dữ liệu học bổng toàn quốc.
- SAT Registration (ghi danh cho kỳ thi SAT) – học sinh có thể ghi danh cho NEW SAT (trắc nghiệm mới đánh giá khả năng học vấn) qua một liên kết trực tiếp vào báo cáo số điểm PSAT của họ.

Nếu bạn có câu hỏi nào về PSAT, số điểm của học sinh bạn, hoặc quá trình của kế hoạch cho sau trung học, hãy vui lòng liên lạc với chuyên viên tư vấn trường học của học sinh bạn. Cùng làm việc với nhau và sử dụng các công cụ như thế này, chúng ta có thể chắc rằng mỗi học sinh được chuẩn bị sẵn sàng cho sự thành công sau khi tốt nghiệp.

Chân thành,

Bassett Ken

Giám đốc Khoa Đào Tạo Học sinh

Kenneth Bassett
Director, Student Learning